

Số: /CTr-TTHĐ

Yên Hòa, ngày tháng 01 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác năm 2024 của Thường trực HĐND xã Yên Hòa

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2024 của HĐND xã.

Thường trực HĐND xã ban hành Chương trình công tác năm 2024 như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

1. Về công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND xã

Chủ động phối hợp với UBND xã, Thường trực UBMTTQVN xã tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị, tổ chức 02 kỳ họp thường lệ. Phối hợp chặt chẽ với UBND xã trong việc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị Tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo quy trình, quy định, tiến độ và chất lượng; phát huy vai trò của các Ban HĐND xã trong công tác thẩm tra.

Chỉ đạo chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền, nhất là tờ trình, dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND xã và Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2024 của HĐND xã nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã.

2. Tổ chức các phiên họp thường kỳ để thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND xã theo quy định của pháp luật

3. Về công tác giám sát, khảo sát

Thường trực HĐND xã chỉ đạo, điều hòa, phối hợp trong hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND xã, Thường trực HĐND xã, các Ban của HĐND xã, tránh trùng lặp về thời gian, đối tượng, nội dung. Thường xuyên theo dõi, đôn

độc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát, cam kết sau trả lời chất vấn, kết luận sau giải trình của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Tổ chức thực hiện 01 cuộc giám sát chuyên đề của HĐND xã: Giám sát việc giải quyết, xử lý những vụ việc vi phạm đất đai và xây dựng của UBND xã Yên Hòa năm 2022-2023.

4, Về công tác thông tin, tuyên truyền, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của HĐND xã trên địa bàn xã.

Tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng thiết thực, hiệu quả để cử tri và nhân dân có điều kiện phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng với đại biểu HĐND xã. Chú trọng đơn đốc giải quyết có kết quả các ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND xã, đại biểu HĐND xã; đơn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

5, Công tác khác

Phối hợp chặt chẽ với UBND xã, UBMTTQVN xã và các cấp, các ngành quán triệt, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ; các nghị quyết của Huyện và các nghị quyết của HĐND xã.

Chỉ đạo, điều hoà, phối hợp chương trình hoạt động của các Ban HĐND xã; đơn đốc các đại biểu HĐND xã tăng cường các hoạt động như tiếp xúc cử tri, và tích cực tham gia các Đoàn giám sát và các lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đại biểu.

(Có Phụ lục Chương trình công tác năm 2024 kèm theo)

II, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các thành viên Thường trực HĐND xã thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Thường trực HĐND xã; tiếp tục đổi mới phương pháp điều hành và lề lối làm việc nhằm bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động với UBND xã, Thường trực UBMTTQVN xã theo quy chế phối hợp để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong hoạt động phối hợp giữa các đơn vị.

Chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND xã tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức phục vụ, chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của Thường trực HĐND xã.

Trên đây là Chương trình công tác năm 2024 của Thường trực HĐND xã, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu xét thấy cần thiết Thường trực HĐND sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- TTHĐND Huyện (để b/c);
- Thường vụ Đảng (để b/c);
- Thường trực HĐND xã;
- UBND xã;
- Thường trực UBMTTQVN xã;
- Các Ban HĐND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- VP HĐND&UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Giáp

PHỤ LỤC
Chương trình công tác năm 2024

*(Ban hành kèm theo Chương trình số 03/CTr-TTHĐ ngày 03/01/2024
của Thường trực HĐND xã)*

Thời gian	Nội dung công việc	Ghi chú
Quý I	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn chỉnh và ban hành các văn bản, Nghị quyết sau kỳ họp thứ 10 HĐND xã. - Xây dựng chương trình công tác năm 2024 - Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 10, HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 - Tham gia chỉ đạo các nhiệm vụ khác theo phân công của ban Thường vụ Đảng ủy - Tham gia các hoạt động thăm hỏi, chúc tết nguyên đán Giáp Thìn trên địa bàn - Giao ban công tác quý 1/2024 	
Quý II	<ul style="list-style-type: none"> - Đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát và sau chất vấn - Ban hành văn bản xin ý kiến về nội dung kỳ họp giữa năm 2024 - Xây dựng Kế hoạch giám sát năm 2024. - Tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp giữa năm 2024 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị TXCT trước kỳ họp giữa năm 2024 - Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri sau hội nghị TXCT - Tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 	
Quý III	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thiện và ban hành các văn bản sau kỳ họp giữa năm 2024 - Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm kỳ họp giữa năm gắn với đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2024. - Giao ban công tác quý 3/2024 	
Quý IV	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát về việc giải quyết, xử lý những vụ việc vi phạm đất đai và xây dựng của UBND xã Yên Hòa năm 2022-2023. - Xin ý kiến các cơ quan liên quan về nội dung kỳ họp cuối năm 2024 - Tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian kỳ họp cuối năm 2024 - Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2024 - Chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm 2024 - Tổ chức kỳ họp cuối năm 2024 - Hoàn thiện và ban hành các văn bản sau kỳ họp 	